

Giải thích về Nợ

Nợ là khi quý vị nợ tiền ai đó, như nợ tiền vay hoặc nợ thẻ tín dụng. Nếu quý vị không thể trả hết nợ, quý vị có thể làm một số điều để tự giúp mình.



consumer.gov/Vietnamese

Nợ có xấu không?

Nợ tiền không phải lúc nào cũng là điều xấu. Thanh toán hóa đơn đúng hạn có thể giúp quý vị xây dựng và cải thiện lịch sử tín dụng của mình.

Nợ chỉ xấu khi quý vị nợ tiền mà không thể trả được. Quý vị có thể gặp vấn đề pháp lý nếu không hoàn trả được tiền. Hoặc bên thu nợ có thể gọi cho quý vị.

Nợ có ảnh hưởng tới lịch sử tín dụng của tôi không?

Đôi khi nợ có thể ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của quý vị. Ví dụ: tín dụng của quý vị có thể bị ảnh hưởng nếu:

- ▶ quý vị nợ rất nhiều tiền trên thẻ tín dụng
- ▶ quý vị trả hóa đơn trễ
- ▶ quý vị không thanh toán số tiền tối thiểu phải trả
- ▶ quý vị bỏ qua các đợt thanh toán

Đọc **Giải thích Lịch sử tín dụng của quý vị** tại consumer.gov/Vietnamese để tìm hiểu thêm về lịch sử tín dụng của quý vị.

Làm thế nào để không còn nợ nữa?

Hãy bắt đầu bằng việc lập kế hoạch chi tiêu. Quý vị có thể sử dụng **Bảng kế hoạch chi tiêu** tại địa chỉ consumer.gov/Vietnamese.

Viết ra số tiền quý vị kiếm được mỗi tháng và số tiền quý vị chi tiêu. Quý vị có thể tìm ra cách chi tiêu ít hơn. Sau đó, quý vị có thể dùng số tiền tiết kiệm được để trả nợ.

Đọc **Lập kế hoạch chi tiêu** tại địa chỉ consumer.gov/Vietnamese để biết thêm chi tiết.

Tiếp theo, hãy gọi đến các công ty mà quý vị đang nợ tiền. Hãy gọi cho công ty quý vị nợ tiền trước khi họ chuyển khoản nợ của quý vị cho bên thu nợ. Giải thích lý do quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn. Yêu cầu kế hoạch thanh toán nợ. Một số công ty có thể cho phép quý vị trả ít hơn mỗi tháng cho đến khi trả hết toàn bộ số tiền.

Đọc phần **Bên thu nợ và quyền của quý vị** tại consumer.gov/Vietnamese để biết phải làm gì nếu bên thu nợ gọi điện cho quý vị.

Nếu tôi cần giúp đỡ thì sao?

Nếu quý vị cần trợ giúp để trả hết nợ, một cố vấn tín dụng có thể giúp quý vị lập kế hoạch.

Đọc **Tìm sự trợ giúp khi quý vị mắc nợ** tại consumer.gov/Vietnamese để tìm hiểu thêm về cố vấn tín dụng.